

...๑...**พฤษภา** ผู้นำอันดับหนึ่งวงการสังหาริมทรัพย์ไทย คิวรางวัล “Drive Awards 2018” สาขา Finance โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและลูกค้า โดย **ไตรทิพย์ คิวระกฤษณ์กุล** รอง กก.ผจก.ใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม บมจ.พฤษภา โฮลดิ้ง เป็นผู้แทนในการเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวจาก **พลุ เดชะรินทร์** คณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรางวัลที่มอบให้กับ 7 สุดยอดกลุ่มธุรกิจ องค์กร ที่มีแนวคิดและผลการดำเนินงานอันโดดเด่น มีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อน (DRIVE) องค์กร สู่อุตสาหกรรมที่เป็นพันธมิตรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ



...เบญจมาภ

...๑...**บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO)** ประกาศข้อมูลสรุปในงวดครึ่งแรกปี 2561 ลุยซื้อหุ้นด้วยคุณภาพและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมาแล้วรวมกว่า 8,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ไม่มีหลักประกันราว 92% จากเป้าหมายใหม่ที่ทั้งปีวางไว้ว่าจะซื้อหุ้นมาบริหาร 10,000 ล้านบาท ใช้งบลงทุนราว 500-600 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการซื้อหุ้นได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ “**สุขสันต์ ยศะสินธุ์**” ซีอีโอ เผย แม้จะเร่งลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ปีนี้ CHAYO ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มทุนแน่นอน งบลงทุนที่ใช้มาจากกระแสเงินสดและกำไรจากการดำเนินงาน เงินที่ได้จากการระดมทุนและเงินกู้ แต่ยังมีแผนขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติวงเงินออกหุ้นกู้ มั่นใจผลงานทั้งปี 2561 เป็นไปตามเป้าหมายรายได้ที่วางไว้ จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อนมีรายได้ 206.56 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูงกว่า 60% และตั้งเป้าสิ้นปีจะมีพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพโตแตะ 3.9 หมื่นล้านบาท

...๑...**ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์** กก.ผจก. บมจ.ซัสโก้ จับมือ **ธนพัทธ์ สุขสุธรรมวงศ์** Chief Marketing Officer บจก.พลังงานมหานคร ในเครือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ **EA** จัดกิจกรรมในชื่อ “Experience The New Experience by EA Anywhere” เพื่อนำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมสถานีชาร์จไฟฟ้า ที่ชาร์จได้ทั้งรถไฟฟ้าแบบ Phev และแบบ Bev ตลอดเส้นทาง กรุงเทพฯ-หัวหิน รวมระยะทางกว่า 380 กิโลเมตร ทั้งนี้ ได้ทำพิธีเปิดงาน และปล่อยขบวนคาราวานรถไฟฟ้า จำนวน 15 คัน ณ สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ (สำนักงานใหญ่) ราษฎร์บูรณะ ที่มีปลั๊กไฟฟ้าของ EA Anywhere ติดตั้งอยู่ โดย EA ตั้งเป้าจะเพิ่มปลั๊กชาร์จไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันซัสโก้กว่า 20 สถานี

...๑...**สิริวรรณ เสริมชีพ** ผจก.ทั่วไปฝ่ายการตลาด, พัชรียา พรหมสุข ผจก.ทั่วไป-สายส่งเสริมการขาย บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ “โฮมโปร” ร่วมฉลองเปิด “โฮมโปร กัลปพฤกษ์” สาขาที่ 82 แหล่งช้อปปิ้งสินค้าและบริการเรื่องบ้าน ย่านฝั่งธนบุรี แยกก้านน้มน้ำมัน ตบใจത്യคนรักบ้านยุค 4.0 ครบครันด้วยสินค้าและบริการเรื่องบ้านที่ทันสมัย บนพื้นที่กว่า 8,000 ตารางเมตร เดินทางง่าย สะดวกสบายด้วยที่จอดรถกว่า 400 คัน และร้านค้าชั้นนำอีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก ชิวิน ปรากฏานุพร ผอ.อาวุโส และ ทะยะ ทองปาน ผอ.บจก.บัตกรจรงค์อยุธยา ร่วมแสดงความยินดี ณ โฮมโปร กัลปพฤกษ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

...๑...**มาต๋อ**กันที่ **ยงยุทธ พฤษภมาดาร์** รอง กก.ผจก. บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และคณะผู้บริหาร (**ข้าตราจัต**) ร่วมส่งแรงใจและมอบเงินขวัญถุงให้กับน้อง ๆ ผู้แทนประเทศไทย ทั้ง 35 คน ก่อนเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ในงานเลี้ยงส่งผู้แทนประเทศไทย ในฐานะบริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 15 ปี

...๑...**เปิดท้าย บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ** จัดแถลงข่าว การดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากการรถไฟฟ้าบีทีเอสขัดข้อง เมื่อวันที่ 25-29 มิ.ย.ที่ผ่านมา และรับทราบมาตรการกรณีเกิดเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ ห้องสุรศักดิ์ แกรงนดับอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์สาทร กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ■

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 5 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 24 ฉบับที่: 6003

Col.Inch: 42.36 Ad Value: 42,360

คอลัมน์: สังคมธุรกิจ

หน้า: 3(กลาง)

PRValue (x3): 127,080

คลิป: 5

เพื่อให้เกิดความทันสมัย ยืด อินเทอร์เน็ต ในการประหยัดพลังงาน พร้อมร่วมเฉลิมฉลองการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 24 ของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ช่วยลดอุณหภูมิให้กับโลกที่กำลังร้อนระอุ โดยตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไปเบญจจาภา...ขอร่วมโครงการรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการงดรับบริการส่งข่าวสารผ่านทางเครื่องโทรสาร (Fax) จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ ที่ต้องการนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ กำหนดการหมายเชิญร่วมแถลงข่าว กรุณาส่งมาที่ email: Kao\_Hoon@hotmail.com และ Kao\_Hoon@yahoo.com และ Kaohoon.pr@gmail.com มาอินเทอร์เน็ตแบบลดโลกร้อนให้โลกสวยสดใส ด้วยการงดส่ง FAX กันเถอะค่ะ